



E42

ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาไฮตาก หมู่ที่ ๑๔ บ้านเพิ่มนคร ตำบลเนินเพิ่ม เชื่อมต่อ ตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาไฮตาก หมู่ที่ ๑๔ บ้านเพิ่มนคร ตำบลเนินเพิ่ม เชื่อมต่อ ตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

ราคากลางของงานในการประมูลจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๘๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางของทางราชการดังกล่าวไม่ถึงว่าผูกพัน ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเองจะนำราคากลางของทางราชการ มาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา รายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งเป็นสัญญาจ้างเดียวกัน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเชื่อถือ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

/๘. คู่สัญญา...

๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างให้ผู้เสนอราคาไปดูสถานที่ด้วยตนเอง โดยให้ถือว่าผู้ซื้อแบบรายการ ได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงาน จะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบไม่ได้

กำหนดยื่นของประมูล ในวันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (ชั้น ๑) อาคารศาลากลางหลังเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และจะแจ้งผู้ค้าที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะโดยไม่เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณชน ภายในวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๐

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ ๒,๕๐๐.- บาท ได้ที่กองคลัง อาคาร ๑ ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางเว็บไซต์ www.ppao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๕๕๒๒ - ๓๗๑๘ - ๒๐ ต่อ ๘๐๒ - ๘๐๔ ในวันเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาถย์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก